

DANH MỤC BÀI VIẾT
HỘI THẢO "FRIEDRICH ENGELS NHÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI, NGƯỜI CỘNG SẢN LỐI LẠC"
(28/04/2021)

STT	Tác giả	Tên bài đăng ký yếu	Ghi chú
1	ThS. Nguyễn Văn Hùng ThS. Ngô Xuân Chính	Ph. Ăngghen - nhà lý luận cách mạng, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
2	ThS. Ngô Đức Hạnh	Những công hiến vĩ đại của Friedrich Engels và tư tưởng của ông đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
3	ThS. Nguyễn Văn Cường ThS. Nguyễn Đăng Dương	Friedrich Engel - người đồng hành cùng Karl Marx trong cuộc cách mạng đi tìm sứ mệnh của triết học	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
4	ThS. Ngô Xuân Chính ThS. Đỗ Thị Nga	Ph. Ăngghen đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển học thuyết mácxít về chiến tranh	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
5	ThS. Chu Minh Thiện CN. Nguyễn Công Ước	Giá trị lịch sử và hiện thực về lý luận quân sự của Ph. Ăngghen	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
6	ThS. Chu Minh Quốc ThS. Nguyễn Việt Tuấn	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa kinh tế với chiến tranh	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
7	ThS. Nguyễn Văn Toán CN. Nguyễn Duy Quang	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về chính đảng cách mạng của giai cấp công - nhân và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
8	Lê Đại Đồng	Một số quan điểm, tư tưởng quân sự của Ph. Ăngghen	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
9	Ths. Nguyễn Văn Cương ThS. Nguyễn Trần Minh	Những dự báo thiên tài của Friedrich Engels và vấn đề môi trường - sinh thái hiện nay	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
10	ThS. Nguyễn Thị Hương ThS. Trịnh Hùng Thanh	Những đóng góp của Ph. Ăngghen đối với Quốc tế II - ý nghĩa đối với phong trào công nhân quốc tế	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
11	Trịnh Mộng Kha	Tư tưởng quý giá của Ph. Ăngghen về tôn giáo	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
12	TS. Phạm Thu Trang	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về những vấn đề của logic học trong tác phẩm "Chống Duyrinh"	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
13	TS. Nguyễn Văn Tú ThS. Vũ Thái Hòa	Tư tưởng quân sự của Ph. Ăngghen - cảm nang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện nay	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
14	ThS. Dương Thị Thu Hương	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng ta	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
15	ThS. Phạm Thị Nhuận	Quan điểm của Ph. Ăngghen về tình yêu hôn nhân và gia đình trong tác phẩm "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước"	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế

16	ThS. Trần Trung Chung	Ph. Ăngghen đấu tranh, bảo vệ và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác trên lĩnh vực kinh tế chính trị học trong tác phẩm “Chống Duyrinh”	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
17	ThS. Thái Huy Ngọc CN. Hoàng Thanh Dương	Lý luận về đấu tranh giai cấp của C. Mác và Ph. Ăngghen trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và vận dụng trong đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
18	ThS. Nguyễn Thế Vinh	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về vấn đề gia đình và giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
19	ThS. Hà Thị Hiên	Những đóng góp của Friedrich Engels đối với sự phát triển của học thuyết Marx cùng phong trào cộng sản và công nhân quốc tế	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
20	ThS. Nguyễn Trung Hiếu	Friedrich Engels với quá trình xây dựng học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Marx qua một số tác phẩm chủ yếu thời kỳ 1837 – 1848	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
21	TS. Phạm Quỳnh Chinh	Phương thức sản xuất châu Á trong quan niệm của Ph. Ăngghen	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
22	Đào Văn Dũng	Vai trò to lớn của Friedrich Engels với sự ra đời, hoạt động của Quốc tế II, ý nghĩa với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong giai đoạn hiện nay	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
23	ThS. Lương Thị Hải Thảo	Di sản lý luận và những đóng góp của Ph. Ăngghen trong các tổ chức cách mạng của phong trào công nhân	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
24	ThS. Trần Thị Thủy	Quan điểm của Ph. Ăngghen về xây dựng Đảng Cộng sản và ý nghĩa đối với việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay	Phần I: Friedrich Engels Nhà Lý Luận Cách Mạng, Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
25	TS. Nguyễn Quốc Huy ThS. Phan Trung Thành	Những quan điểm duy vật lịch sử của F. Engels về giai cấp, nhà nước và ý nghĩa trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
26	ThS. Nguyễn Việt Tuấn ThS. Trịnh Hùng Thanh	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về chủ nghĩa xã hội, ý nghĩa trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
27	ThS. Nguyễn Thanh Kỳ	“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” - tư tưởng cốt lõi về chủ nghĩa xã hội của C. Mác và Ph. Ăngghen	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
28	ThS, Cao Thị Bích Hường ThS. Đinh Thị Thủy Bình	Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong xây dựng ý thức xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
29	ThS. Lương Hữu Bắc ThS. Trần Thị Lệ Thanh	Giá trị tư tưởng trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của mạng Việt Nam Mác và Ăngghen, ý nghĩa đối với cách	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
30	ThS. Nguyễn Việt Mẫn Trương Thị Hoài Thu	Tư tưởng triết học trong tác phẩm “Chống Duyrinh” của Ph. Ăngghen - giá trị lịch sử và thời đại	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
31	TS. Nguyễn Đình Sơn ThS. Trịnh Hùng Thanh	Cống hiến to lớn của Ph. Ăngghen trong phát triển các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử - ý nghĩa thực tiễn	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại

32	TS. Nguyễn Đình Sơn	Một số vấn đề về phép biện chứng duy vật trong tác phẩm “Chống Duyrinh” của Ph. Ăngghen và ý nghĩa đối với nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
33	ThS. Nguyễn Văn Mạnh	Tư tưởng triết học trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” của Ph. Ăngghen. Ý nghĩa với việc giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
34	ThS. Thái Huy Ngọc CN. Hoàng Thanh Dương	Lý luận về đấu tranh giai cấp của C. Mác và Ph. Ăngghen trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và vận dụng trong đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
35	ThS. Đinh Thị Thủy Bình Nguyễn Gia Bảo	Tư tưởng Ph. Ăngghen về “nhà nước tiêu vong” và định hướng vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
36	ThS. Trịnh Ngọc Hậu ThS. Hoàng Mạnh Cường	Tư tưởng Friedrich Engels về nhà nước - ý nghĩa trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
37	ThS. Tạ Hữu Thuật ThS. Vương Bá Thành	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về giáo dục, sự vận dụng của Đảng trong xác định quan điểm, chủ trương, chính sách giáo dục và đào tạo	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
38	CN. Lê Duy Đông CN. Đỗ Duy Quang	Phép biện chứng trong tác phẩm “Chống Duyrinh” của Ph. Ăngghen. Ý nghĩa của vấn đề trong nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
39	ThS. Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Tân Hồ	Vận dụng tư tưởng F. Engels nhằm tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
40	ThS. Trần Tuấn Anh ThS. Nguyễn Xuân Tài	Những tư tưởng vượt thời đại của Ph. Ăngghen có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
41	ThS. Nguyễn Văn Giang ThS. Phan Thế Sơn	Tư duy biện chứng của Ph. Ăngghen về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – vận dụng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
42	ThS. Phan Trung Thành ThS. Nguyễn Đăng Dương	Những vấn đề lý luận cơ bản trong tác phẩm “Lútlich Phoiobác và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức” của Ph. Ăngghen	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
43	ThS. Nguyễn Cao Siêng HVCH. Nguyễn Thị Thủy Oanh	Quan niệm của Ph. Ăngghen về nhận thức trong tác phẩm “Chống Duyrinh” và ý nghĩa hiện thời của nó	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
44	CN. Đỗ Duy Quang ThS. Lê Thị Hương	Quan điểm của Ph. Ăngghen về nguồn gốc, bản chất của nhà nước với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
45	ThS. Trần Thị Lệ Thanh ThS. Lương Hữu Bắc	Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về vấn đề nhà nước trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
46	ThS. Lê Thị Hương	Từ quan điểm của Ph. Ăngghen về hình thức hôn nhân một vợ một chồng đến việc xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
47	ThS. Bùi Thanh Xuyên	Tư tưởng quân sự của Ph. Ăngghen và sự vận dụng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại

48	ThS. Võ Thái Hoà ThS. Nguyễn Văn Giỏi	Cống hiến của Ph. Ăngghen trong việc xây dựng, phát triển phép biện chứng duy vật - vận dụng trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
49	Hoàng Đình Huân Hoàng Thị Bích Ngọc	Phép biện chứng duy vật trong tác phẩm “Chống Duyrinh”. Ý nghĩa đối với thời kỳ cách mạng công nghiệp ở Việt Nam và hội nhập quốc hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
50	ThS. Hà Văn Thiệu	Lý luận quân sự của Ph. Ăngghen với việc xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
51	Nguyễn Văn Thông Vũ Đình Phương	Hình thái kinh tế - xã hội trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C. Mác và Ph. Ăngghen. Giá trị đối với cách mạng Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
52	ThS. Phan Thế Sơn ThS. Nguyễn Văn Giang	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về đoàn kết dân tộc - sự vận dụng của Đảng ta	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
53	CN. Nguyễn Hoàng Ân CN. Hoàng Thanh Dương	Quan điểm vật chất và vận động trong tác phẩm "Biện chứng của tự nhiên" của Ph. Ăngghen - ý nghĩa thực tiễn	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
54	ThS. Trần Thị Lệ Thanh ThS. Nguyễn Việt Tuấn	Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa tương lai trong tác phẩm “Chống Duyrinh” của Ph. Ăngghen - ý nghĩa đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
55	ThS. Bùi Thanh Xuyên ThS. Đông Thị Nghĩa	Tư tưởng quân sự của Ph. Ăngghen và sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
56	ThS. Nguyễn Văn Tiến	Tư tưởng bình đẳng dân tộc của Friedrich Engels - giá trị lịch sử và thời đại	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
57	Nguyễn Thanh Trí Hoàng Thanh Dương	Quan điểm của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa kinh tế với bạo lực - trong tác phẩm “Chống Duyrinh”, vận dụng vào quá trình kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
58	ThS. Phan Thanh Bằng	Từ quan niệm của Ph. Ăngghen về phép biện chứng trong tác phẩm: “Biện chứng của tự nhiên” đến vai trò phương pháp luận của phép biện chứng duy vật trong hoạt động thực tiễn	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
59	ThS. Nguyễn Quang Phước ThS. Trần Thị Tươi	Đảng Cộng sản Việt Nam sự vận dụng tư tưởng của Friedrich Engels về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
60	ThS. Ngô Xuân Chính ThS. Huỳnh Ngọc Lương Huỳnh	Tư tưởng biện chứng của Ph. Ăngghen và ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
61	TS. Lương Thy Cân	Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức và vận dụng luận điểm con đường “phát triển rút ngắn” của Ph. Ăngghen vào thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
62	ThS. Phan Thế Sơn ThS. Nguyễn Việt Mẫn	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về nhà nước trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” và sự vận dụng của Đảng ta	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
63	CN. Hoàng Thanh Dương CN. Nguyễn Hoàng Ân	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về nhà nước trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” và nội dung, phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại

64	TS. Lê Thị Hồng Hà TS. Nguyễn Duy Bình	Quan điểm của Ph. Ăngghen về vận động trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên” - giá trị và ý nghĩa trong nghiên cứu khoa học tự nhiên hiện đại	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
65	TS. Nguyễn Văn Linh	Ph. Ăngghen phê phán những sai lầm của Đuy-rinh trong lĩnh vực kinh tế chính trị học và ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
66	ThS. Phan Việt Thịnh CN. Trần Võ Đông Giang	Quan điểm Ph. Ăngghen về tư duy lý luận, ý nghĩa đối với việc đổi mới tư duy lý luận ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
67	ThS. Lê Tuấn Anh	Quan niệm của Ph. Ăngghen về sở hữu trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” và các quan điểm cơ bản để hoàn thiện vấn đề sở hữu ở nước ta hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
68	ThS. Nguyễn Quốc Toàn	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về vấn đề đoàn kết và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
69	ThS. Thái Thị Tuyết	Những đóng góp của Ph. Ăngghen về phép biện chứng duy vật trong tác phẩm “Chống Đuyrinh” và ý nghĩa đối với Việt Nam	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
70	ThS. Trần Thọ Song ThS. Vương Thị Diệu Hoàn	Lý luận của Friedrich Engels về nhà nước trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”. Ý nghĩa trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
71	ThS. Trịnh Quang Dũng	Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Ph. Ăngghen	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
72	Đỗ Hoàng Tân	Ph. Ăngghen và những quan điểm ẩn chứa đáp ứng các học thuyết địa chính trị	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
73	ThS. Đặng Văn Trinh ThS Mai Trọng Phú	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về dân chủ và sự vận dụng trong xây Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
74	ThS. Mai Trọng Phú CN. Nguyễn Tiên Lâm	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về nguyên tắc tập trung dân chủ và sự vận dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay	Phần II: Các Tư Tưởng Và Nguyên Lý Của Friedrich Engels Giá Trị Và Ý Nghĩa Đối Với Thời Đại
75	ThS. Đàm Thị Hoài CN. Nguyễn Văn Giới	Tư tưởng của Ph. Ăngghen về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay	Phần III: Phê Phán, Bác Bỏ Các Luận Điều Sai Trái, Xuyên Tạc, Phù Nhận Công Lao, Tư Tưởng Của Friedrich Engels, Bảo Vệ Chủ Nghĩa Mác - Lênin
76	ThS. Nguyễn Văn Giới ThS. Lê Thị Hương	Quan điểm của Ph. Ăngghen về phép biện chứng duy vật trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, ý nghĩa trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội xét lại hiện nay	Phần III: Phê Phán, Bác Bỏ Các Luận Điều Sai Trái, Xuyên Tạc, Phù Nhận Công Lao, Tư Tưởng Của Friedrich Engels, Bảo Vệ Chủ Nghĩa Mác - Lênin
77	TS. Nguyễn Hữu Sơn ThS. Nguyễn Cao Lâm	Quan điểm của Ph. Ăngghen về chủ nghĩa cơ hội và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội của Đảng Cộng sản Việt Nam	Phần III: Phê Phán, Bác Bỏ Các Luận Điều Sai Trái, Xuyên Tạc, Phù Nhận Công Lao, Tư Tưởng Của Friedrich Engels, Bảo Vệ Chủ Nghĩa Mác - Lênin